

ส่วนที่ ๖
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
๑	ชื่อโครงการ	โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม
๒	ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	การผลิตและการบริการด้านการเกษตรเพื่อการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ จะมีหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าและบริการหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามสากล เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศสามารถที่จะบริโภคหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม จังหวัดสมุทรสงครามเห็นความสำคัญของการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีหลายหน่วยงานในการดูแลแต่ละส่วนของการผลิต จึงมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม และจัดทำเป็นคู่มือให้บุคลากรภาครัฐใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามนำไปใช้ประโยชน์
๓	วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานเป็นแหล่งเดียวกัน ๒) สำหรับเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานสำหรับใช้ในการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม ๓) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรได้ตรงตามมาตรฐาน
๔	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านการเกษตรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๕๐ คนจำนวน ๓ ครั้ง
๕	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม ผลลัพธ์ หน่วยงานมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัด อย่างน้อย ๒ เครื่องมือ
๖	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ๒) นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ข้อที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ๔) วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๑๕-๒๐๒๐ ข้อที่ ๑,๒,๓ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕ สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
๗	ระยะเวลา	๑ ปีงบประมาณ เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด
๘	กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	<p>๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้แทนเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๓ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ ชี้แจงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับ - ครั้งที่ ๒ พิจารณาร่างคู่มือ และตรวจสอบข้อมูล - ครั้งที่ ๓ เห็นชอบคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายข้อมูล <p>๒. จัดทำคู่มือ สื่อ และเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรเป็นคลังความรู้</p> <p>๓. เผยแพร่สื่อที่ได้จัดทำผ่านช่องทางต่างๆ</p>
๙	งบประมาณ	๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๑๐	หน่วยงานดำเนินการ	<p>หน่วยดำเนินการ: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสายสุณี ปั่นพงษ์</p> <p>ตำแหน่ง: เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>สถานที่ติดต่อ: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: ๐ ๓๔๗๑ ๕๐๕๑</p>